



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ / ๖ ๖๖๕๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการลงมือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม โดยได้จัดทำโครงการจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รวม ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดกาญจนบุรี) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมย์) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

นางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๖๙

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ๑๔ ด้าน รายละเอียดตาม QR - Code ด้านล่างนี้

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ๑๔ ด้าน	QR - Code
<p>๑. โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย</p> <p>๒. โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน</p> <p>๓. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑</p> <p>๔. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ใช้ Soft Power เป็นสื่อหรือสถานการณ์การเรียนรู้</p> <p>๕. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ STEAM ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG</p> <p>๖. โรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา</p> <p>๗. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุก</p> <p>๘. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย</p> <p>๙. โรงเรียนการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้</p> <p>๑๐. โรงเรียนต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้</p> <p>๑๑. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกภาษาต่างประเทศที่สอง</p> <p>๑๒. โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน</p> <p>๑๓. โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนกีฬา</p> <p>๑๔. โรงเรียนต้นแบบการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: YOUTH COUNSELOR)</p>	

๒. การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ ๒ ของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครู รายละเอียดตาม QR - Code ด้านล่างนี้

